



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมคน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ workpointnews เว็บไซต์ Chiangmainews เว็บไซต์ js100</p>	<p>โรคหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว อาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หอบหืด ปอดบวม เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบที่อยู่ในพื้นที่อากาศหนาวเย็นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย แนะนำให้ทำร่างกายอบอุ่นเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ควรให้อยู่ในบริเวณที่อบอุ่น และไม่ควรรำนำเด็กไปไว้ใกล้บริเวณที่มีการก่อไฟ เพราะควันไฟจะระคายเคืองเยื่อทางเดินหายใจทำให้เด็กป่วยได้ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด หากเป็นหวัด ควรนอนพักที่บ้าน ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค หากมีไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงยาแอสไพริน แนะนำเช็ดตัวบ่อยๆ หากกินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วัน ให้รีบพบแพทย์ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว การดื่มเหล้าไม่สามารถแก้หนาวได้ หลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัด การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง ถ้ามีอาการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ให้รีบออกจากห้องน้ำและขอความช่วยเหลือทันที ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาประจำตัวติดไปด้วยเสมอ</p>
<p>เว็บไซต์ INNnews</p>	<p>อุทกภัย จ.นราธิวาส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส ว่า ได้กำชับสถานพยาบาลทุกแห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้เกิดผลกระทบ ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรองในกรณีที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมถึงเตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก นพ.วิเศษ สิรินครโสภณ นพ.สจจ.นราธิวาส ว่า ได้จัดเตรียม ยาชุดน้ำท่วม ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานของบุคลากรไว้สนับสนุนประชาชนที่รับผลกระทบ และลงพื้นที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม อันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจมน้ำ ซึ่งหากต้องการเวชภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669</p>
<p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด ออก. ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมบอร์ด ออก. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระการพิจารณาเรื่องโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ว่า จากปัญหาภัยสุขภาพของกลางปนเปื้อนสารเคมีเงินไม่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ เห็นว่าจะต้องปลูกเอง โดยแบ่งเป็นการปลูกระยะเร่งด่วนระยะการปลูกและผลิตสารสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และการดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งได้พิจารณาการดำเนินการในระยะเร่งด่วนและระยะกึ่งอุตสาหกรรม โดยได้เห็นชอบอนุมัติให้ส่งสารสกัดจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ล้านบาท ในการปรับปรุงและติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชา บริเวณชั้น 2 อาคารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โรงงานผลิตยารังสิต นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในการใช้งบลงทุนเพิ่มเติมกลางปี 2562 ในการปรับปรุงอาคารและติดตั้งระบบเพาะปลูกปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ รวมไปถึงค่าควบคุมงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ออย. จำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งจะต้องทำหนังสือขอความเห็นชอบไปยังสภาพัฒนา ส่วนระดับอุตสาหกรรม ได้ให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการทำระดับอุตสาหกรรม</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.ออก. กล่าวว่า ระยะเร่งด่วนที่จะปลูกคาดว่าจะเร็วคือปลายเดือนม.ค. 2562 หรืออย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เข้าต้นเดือนก.พ. 2562 ใช้เวลาในการปลูกแต่ละรอบประมาณ 10 สัปดาห์ สำหรับเรื่องคำขอสิทธิบัตรกัญชา ขณะนี้ ได้ทำหนังสือส่งไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สัญญาณนักเรียนทุนพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองปลัด สธ. เปิดเผยกรณีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. เรียกร้องเรื่องสัญญาทุนนักเรียนพยาบาลไม่เป็นธรรม มีการบังคับใช้ทุนโดยให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวในรพ. สังกัด สธ. ว่า สป.สธ. ได้หารือร่วมกับผู้แทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว ข้อเสนอที่ไม่ควรจำกัดว่าต้องใช้ทุนโดยเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น ได้หารือกับสบช.และมีการปรับแก้สัญญา โดยตัดคำว่าลูกจ้างชั่วคราวออกและให้ระบุว่าปฏิบัติงานในสธ. แทน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เดิมให้ปีละ 30,000 บาท เปลี่ยนเป็นปีละ 40,000 บาทแทน อาจจะเริ่มหลังปีใหม่หรือไม่เกินต้นปี 2562 ซึ่งการปรับแก้ครั้งนี้ สธ.เข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากร สำหรับกรณีนักเรียนทุนพยาบาล หากทำงานใช้ทุนไม่ครบ แต่สอบบรรจุข้าราชการได้ในกรมอื่นภายใต้ สธ. โดยหลักการไม่ควรที่จะต้องให้ใช้ทุนคืน แต่จะหารือกับสบช.ว่าต้องทำประกาศชี้แจงกำกับเรื่องนี้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน</p> <p>ด้าน น.ส.วราพร กวีวิทยากรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. กล่าวว่า หากเป็นจริงตามนั้นถือเป็นเรื่องดีและขอขอบคุณ อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันขอให้กำหนดนักเรียนทุนพยาบาลเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อให้ได้บรรจุตำแหน่งข้าราชการ ส่วนเรื่องการเพิ่มงบค่าใช้จ่ายเป็น 40,000 บาทต่อปี เห็นว่ายังไม่ค่อยไป เพราะข้อมูลที่สบช.เคยทำไว้ พบว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลแต่ละคนต่อปีอยู่ที่ 140,000 บาท</p>
<p>เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p>	<p>ผลตรวจสีห้ามใช้ในเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ ออย. จัดทำโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้าหลังออกสู่ตลาด เพื่อวิเคราะห์สีห้ามใช้ในเครื่องสำอาง พบว่ามีการใช้สีห้ามใช้ที่เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง และสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง จำนวน 21 ตัวอย่างจาก 310 ตัวอย่าง แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีฉลากระบุชัดเจน เพื่อความปลอดภัย</p>
<p>สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p>	<p>คดี รพ.พระราม 2 ไม่รับรักษาผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.โกมินทร์ อ่อนเพชร ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรม สบส. แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ รพ.พระราม 2 ที่ไม่รักษาผู้ป่วยถูกสาดน้ำกรด ว่า นพ.พีระ คณานุกุณ แพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล รพ.พระราม 2 และแพทย์เวรในคืนเกิดเหตุ ได้เข้าให้ปากคำหมดทุกคนแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหา ต้องรอผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิชาชีพจากแพทยสภาก่อน หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเข้าสู่ประชุมพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สสจ.พะเยา อบรม อสต.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชายแดนและมัคคุเทศก์ และจัดตั้งให้เป็น อสต. โดยมีชาวบ้านจากเมืองคอบ แขวงไชยบุรี สปป.ลาว และอสต.จากประเทศจีน อินโดนีเซีย และเมียนมา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.ภูซาง เข้ารับการอบรมรวม 130 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านวิชาการสาธารณสุขให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบุคคลต่างด้าวที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และมีเครือข่ายติดกับทางฝั่งเมืองชายแดนของสปป.ลาว ให้ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพ เป็นแนวป้องกันในพื้นที่และกันชนชายแดนบ้านฮวก ต.ภูซาง จ.พะเยา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แนะสังเกตมาตรฐานสปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ แนะนำประชาชนสังเกตหลักฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อนรับบริการ เพื่อป้องกันอันตรายจากร้านสปา/นวดเถื่อนไร้มาตรฐาน โดยสังเกตจากหลักฐานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ออกโดย สบส. หรือ สสจ. 2. มีการแสดงตราสัญลักษณ์มาตรฐาน สบส. และ 3.หากเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา จะต้องมีการแสดงใบอนุญาตของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากพบหรือทราบเบาะแสการลักลอบเปิดร้านสปา/นวด ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีบริการอื่นแอบแฝง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>คร. - ตร. ตรวจสอบสถานบันเทิง</p> <p>-เสนอข่าว นายรณรงค์ ทัพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม พร้อมด้วยนายมานะ ผอ.ส่วนสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำเจ้าหน้าที่กรมปกครอง ป.ป.ส. กรมควบคุมโรค กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสรรพสามิต และทหาร เข้าตรวจสอบสถานบันเทิง ร้านขอนแก่น ภายใต้อาคารชั้นพลาซ่า ถ.เจริญสุขทวงศ์ เขตบางพลัด กทม. พบยาบ้าและยาเคชุกซ่อนอยู่ในธนบัตรพับทิ้งไว้ตามพื้น และพบอุปกรณ์การเสฟ ตรวจพบปัสสาวะสีม่วง 6 คน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch